

Số: /SNN-VP
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị
của cử tri sau kỳ họp thứ 15,
HĐND tỉnh khóa X

Bình Phước, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh

Thực hiện Công văn số 308/HĐND ngày 30/8/2024 của HĐND tỉnh về việc đề nghị xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X;

Căn cứ nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri, Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời như sau:

1. Cử tri Hoàng Thị Ái Thy, ấp 9, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh phản ánh: “Khu vực Tổ 3, Ấp 9, xã Lộc An thường xảy ra tình trạng ngập úng diện rộng vào mùa mưa, tình trạng ngập úng kéo dài khoảng hai tháng, gây thiệt hại khoảng 100ha cây trồng của khoảng 30 hộ dân trong vùng. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, có biện pháp khắc phục”.

Trả lời:

Khu vực tổ 3 ấp 9, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh thuộc khu vực Bàu Đung, tiếp giáp với xã Tân Thành, huyện Bù Đốp (được phân định theo dòng suối tự nhiên). Đây là khu vực thấp trũng trên địa bàn huyện, được hình thành do người dân khai phá và tự đào đất đắp thành từng luống để trồng cây Cao su, cây ăn trái như sầu riêng, bưởi, cam, quýt...

Theo đại diện các hộ dân có diện tích đất trồng cây bị ngập úng, vào những ngày cuối tháng 7, tháng 8 hàng năm, khu vực này có mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về rất lớn, dòng suối hẹp có nhiều cỏ lau, cỏ sậy mọc làm cản trở dòng chảy. Mặt khác, vào mùa nắng một số hộ dân ở xã Tân Thành huyện Bù Đốp tự ý đắp đất chặn ngang dòng suối để lấy nước tưới cho cây trồng (độ cao bờ đất đắp thấp hơn bờ suối khoảng 0,5-0,8m), nhưng đến mùa mưa các hộ dân này không phá bỏ các bờ đất chặn dòng này mà vẫn để như cũ, mục đích là trữ nước để đánh bắt cá tự nhiên, do đó lượng nước không thoát kịp gây nên ngập úng. Qua công tác tuyên truyền, các hộ dân ở tổ 3 ấp 9 vào thời điểm tháng 5 tháng 6 đã tự giác tổ chức phát quang lòng suối đoạn qua diện tích đất của các hộ dân.

Nhằm tránh tình trạng ngập cục bộ vào mùa mưa, đề nghị UBND huyện Lộc Ninh chỉ đạo xã Lộc An tuyên truyền, vận động các hộ dân trong khu vực chủ động phát quang cỏ lau, cỏ sậy ở lòng suối đoạn chảy qua khu đất của các hộ dân để tạo thông thoáng lòng suối không làm cản trở dòng chảy; đồng thời tăng cường công tác phối hợp với UBND huyện Bù Đốp trong việc giải quyết

tình hình ngập úng ở khu vực giáp ranh giữa hai huyện Lộc Ninh - huyện Bù Đốp.

2. Cử tri Hoàng Hữu Chiến, ấp Suối Bình, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú phản ánh: *“Khu vực ấp Suối Bình có nhiều hồ chứa nước và hệ thống kênh mương thủy lợi, tuy nhiên hệ thống kênh mương thủy lợi không hoạt động. Đề nghị các cơ quan chức năng vận hành hệ thống kênh mương thủy lợi, đảm bảo cung cấp nước cho người dân canh tác”*.

Trả lời:

Công trình hồ chứa nước Suối Bình tại ấp Suối Bình, xã Đồng Tiến được giao cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bình Phước (viết tắt là Công ty) quản lý, khai thác từ năm 2014. Theo thiết kế, hồ có dung tích hữu ích 1,41 triệu m³ nước và hệ thống kênh tưới, gồm: Kênh chính dài 1.589m, tuyến kênh nhánh N1 dài 1.850m và tuyến kênh nhánh N2 dài 4.297m phục vụ tưới cho 200 ha đất canh tác nông nghiệp. Trong đó: 100 ha cây ăn quả và 100 ha lúa, màu.

Từ khi công trình được bàn giao đưa vào sử dụng đến nay hầu hết diện tích lúa và cây ăn trái trên đã được người dân chuyển đổi sang trồng các loại cây ít có nhu cầu sử dụng nước (Cao su, điều). Hiện tại, những năm gần đây chỉ có khoảng 34 ha diện tích cây ăn trái và lúa được người dân đăng ký sử dụng nước tưới (Trong đó có: 03 ha lúa và 03 ha cây ăn trái nằm dọc các tuyến kênh; 28 ha cây ăn trái còn lại ở khu vực lòng hồ).

Theo báo cáo, đánh giá của địa phương việc vận hành cấp nước tại các tuyến kênh hàng năm đều đã được Công ty thực hiện đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân (với lịch xả công: 1 tuần/lần, thời gian 12 giờ/lần). Tuy nhiên, qua làm việc với cử tri Hoàng Thanh Chiến được biết gia đình có khoảng 1,5 ha đất trồng cao su từ 1 đến 2 năm tuổi có nhu cầu nước tưới về mùa khô (diện tích này chưa đăng ký hợp đồng sử dụng nước, nằm cuối tuyến và cách kênh nhánh N2 khoảng 300m). Để đáp ứng nguồn nước tưới cho diện tích cao su của hộ gia đình ông Chiến nói riêng cũng như các hộ dân thuộc khu tưới tại các tuyến kênh ấp Suối Bình nói chung, Công ty đề nghị UBND xã Đồng Tiến thông báo cho các hộ dân có nhu cầu sử dụng nước tưới cho các loại cây trồng (ít có nhu cầu sử dụng nước, như: cao su, điều...) đăng ký, hợp đồng tưới (thông qua Trạm dịch vụ Thủy lợi Đồng Xoài- Đồng Phú) để Công ty có cơ sở xây dựng lịch cấp nước đáp ứng nhu cầu tưới của người dân.

3. Cử tri Nguyễn Văn Tám, thôn 6, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng phản ánh: *“Đập nước Đarana hoàn thành đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào hoạt động, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trong vùng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, có biện pháp xử lý”*.

Trả lời:

Công trình hồ chứa nước Đarana thuộc dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước, được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án tại Quyết định số 4427/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2017. Công trình có

nhiệm vụ tạo nguồn nước tưới cho 124,5ha đất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt với công suất 200 m³/ngày,đêm. Công trình được thi công xây dựng hoàn thành vào năm 2021 nhưng chưa thể tích nước, để đưa vào sử dụng do còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, cụ thể như sau:

Về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, sau khi có Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường của UBND huyện Bù Đăng, Hội đồng bồi thường công trình đã triển khai chi trả cho các hộ dân; đã có 84/89 hộ dân đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng (*còn 05 hộ chưa đồng ý nhận tiền trong đó có hộ ông Lê Tiến Điện đang sinh sống trong khu vực lòng hồ chưa di dời*). Hiện nay, Ban quản lý dự án tỉnh đang phối hợp cùng UBND huyện Bù Đăng hoàn thiện hồ sơ và tham mưu UBND tỉnh hướng giải quyết nhằm đưa công trình sớm đi vào hoạt động. Ngoài ra, về nội dung này, Ban quản lý dự án tỉnh đã có Công văn số 469/BQLDA-DANN&PTNT ngày 15/5/2024 trả lời cho các hộ dân trong khu vực được biết.

4. Cử tri Hoàng Thị Niên và cử tri Hoàng Thị Ninh, ấp 4, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp phản ánh: *“Nước từ đập thủy lợi Bù Tam dâng cao chảy vào nhà dân khi trời mưa, gây ngập úng cục bộ, làm hư hỏng tài sản, nguy cơ sụt lún gây mất an toàn cho người dân dễ xảy ra. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, có biện pháp khắc phục”*.

Trả lời:

Công trình hồ chứa nước Bù Tam xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước làm chủ đầu tư (hiện mới tạm bàn giao cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bình Phước quản lý vận hành, khai thác theo nhu cầu của địa phương). Trong quá trình tích nước, người dân có kiến nghị phản ánh *“Nước từ đập thủy lợi Bù Tam dâng cao chảy vào nhà dân khi trời mưa, gây ngập úng cục bộ, làm hư hỏng tài sản, nguy cơ sụt lún gây mất an toàn cho người dân. Để có cơ sở giải quyết kiến nghị của các hộ dân đã phản ánh theo quy định, ngày 08/5/2024, UBND tỉnh có Quyết định số 771/QĐ-UBND về việc thành lập tổ rà soát ảnh hưởng của hồ chứa nước Bù Tam (viết tắt là Tổ 771) để đánh giá việc ảnh hưởng của công trình. Hiện tại, Tổ 771 đang phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, đánh giá và kiểm tra thực địa (việc xác định ảnh hưởng của hồ Bù Tam gây ngập úng cần phải theo dõi, kiểm tra khi mực nước hồ đạt mực nước gia cường vào tầm tháng 9/2024 - thời điểm vào giữa mùa mưa, lượng mưa nhiều) để tổng hợp tham mưu Báo cáo UBND tỉnh giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri theo quy định của pháp luật.*

5. Cử tri Nguyễn Ngọc Hải, ấp Đồng Chác, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú phản ánh: *“Đề nghị cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra việc kinh doanh, buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn xã Tân Hòa nhằm phát hiện và xử lý kịp thời hành vi buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật là hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, gây thiệt hại cho người dân”*.

Trả lời:

Công tác quản lý nhà nước về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) luôn được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan, Sở, ban ngành có chức năng như: Sở Nông nghiệp và PTNT, Cục Quản lý thị trường, Công an, UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên thanh tra, kiểm tra. Riêng Sở Nông nghiệp và PTNT hàng năm thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, thanh kiểm tra đột xuất. Kết quả thanh tra, kiểm tra thời gian qua như sau:

Năm 2023: Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện 02 đoàn thanh tra, kiểm tra được 181 cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV. Trong quá trình thanh kiểm tra, Đoàn đã phát hiện và xử lý vi phạm 16 vụ vi phạm với tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 69.525.000 đồng.

Năm 2024 : Trong 9 tháng đầu năm 2024, Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện 02 đoàn (01 đoàn thanh tra, 01 đoàn kiểm tra), kiểm tra được 25 cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV. Trong quá trình thanh kiểm tra, Đoàn đã phát hiện và xử lý vi phạm 04 vụ vi phạm với tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 17.500.000 đồng.

Trong thời gian tới, Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Bình Phước nói chung và xã Tân Hòa nói riêng nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ngoài ra, để lựa chọn nhà cung cấp có đủ năng lực, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm phục vụ bà con nông dân, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con nông dân lựa chọn các cơ sở kinh doanh uy tín, có biển hiệu, địa chỉ rõ ràng, được cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, yêu cầu cơ sở bán hàng phải xuất hóa đơn thể hiện nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, không mua hàng khi không có hóa đơn. Sau khi bà con sử dụng sản phẩm cần giữ lại bao bì, ghi chép nhật ký sử dụng, nếu phát hiện có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sở nông nghiệp và PTNT đề nghị người phản ánh cung cấp thêm thông tin liên quan đến nội dung phản ánh nêu trên như: Tên sản phẩm, địa chỉ sản xuất, tên cơ sở bày bán sản phẩm ... để cơ quan chức năng có cơ sở xác minh và xử lý theo quy định.

6. Cử tri Hoàng Thị Kim Oanh, thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập phản ánh: *“Trên địa bàn thôn Đức Lập có một hộ nuôi dơi, gây ảnh hưởng môi trường. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý, đồng thời tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành quy định về việc nuôi dơi”*.

Trả lời:

Nuôi Dơi hiện nay là việc người dân sử dụng hình thức làm Chòi dẫn dụ Dơi về cư trú nhằm mục đích lấy phân dơi làm phân bón (trường hợp ngoài mục đích trên như săn bắn, giết, mổ...Dơi sẽ bị xử lý theo quy định); pháp luật chưa

quy định cụ thể về hoạt động dẫn dụ Dơi về nơi cư trú để lấy phân (Luật Chăn nuôi, Luật Lâm nghiệp). Việc dẫn dụ Dơi về nuôi của hộ gia đình nhằm mục đích lấy phân dơi mà gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh đề nghị chính quyền địa phương (UBND xã Phú Nghĩa, UBND huyện Bù Gia Mập) xem xét xử lý theo quy định.

Ngày 03/10/2024, Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra xác minh, làm việc với hộ gia đình có liên quan. Ngoài ra, trước đó tại thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, chính quyền địa phương đã tiến hành làm việc 02 lần (vào ngày 22/8/2024 và 18/9/2024) với hộ ông Phạm Xuân Thủy nhằm tìm hướng giải quyết đối với sự việc dẫn dụ Dơi về trú ngụ để lấy phân dơi. Qua các lần làm việc đã đề nghị hộ này cam kết phải di dời chòi nuôi ra xa khu vực dân cư để đảm bảo môi trường, đến nay hộ dân này cũng đã có cam kết sẽ sớm di dời chòi Dơi ra xa để không làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Chính quyền địa phương đang xử lý kiến nghị và tiếp tục theo dõi việc thực hiện của hộ nuôi Dơi, trường hợp không tự nguyện thực hiện sẽ xử lý.

Đối với kiến nghị của cử tri về nội dung “*ban hành quy định về việc nuôi Dơi*” Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tổng hợp ý kiến gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung quy định, hướng dẫn về hoạt động nuôi Dơi theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế.

7. Cử tri Mai Văn Thủy, thôn Sơn Lập, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng phản ánh: “*Trước năm 2024 tỉnh Bình Phước có 65 mã số vùng trồng sầu riêng, tuy nhiên năm 2024 tỉnh Bình Phước chỉ có 01 hợp tác xã sầu riêng có mã vùng trực tiếp xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng có giải pháp nhằm tăng số lượng mã vùng trồng sầu riêng xuất khẩu ra nước ngoài để đảm bảo quyền lợi cho người dân, nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương*”.

Trả lời:

Trong những năm gần đây, giá sầu riêng liên tục tăng cao đã đem lại nguồn thu nhập lớn cho người trồng sầu riêng do thuận lợi trong xuất khẩu dẫn đến diện tích trồng không ngừng tăng lên. Năm 2023, diện tích sầu riêng của tỉnh là 7.506 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm là 3.439 ha, trong số diện tích 3.439 ha này có 2.412,21 ha được cấp mã số, chiếm 68,1%. Ngoài ra, còn một số vùng trồng đang chờ kiểm tra của nước nhập khẩu để cấp mã số khoảng trên 500 ha, nếu được cấp thì tỉ lệ tăng lên 84,6% diện tích sầu riêng cho thu hoạch. Theo phản ánh của cử tri Mai Văn Thủy, năm 2024 tỉnh Bình Phước chỉ có 01 hợp tác xã sầu riêng có mã vùng trực tiếp xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Tuy nhiên, theo nắm bắt thông tin từ hồ sơ nhật ký vùng trồng và các cơ sở đóng gói trong tỉnh, các vùng trồng có mã số như vùng trồng cây ăn quả HTX Bàu Nghé, Hưng Lập, Hoa Phong.. liên kết với Công ty TNHH SX TM Ba Đảo, Tổ hợp tác sầu riêng Nông Văn Cảnh, HTX Nông lâm nghiệp Phú Văn, HTX Đồng Xanh, Phước Tiến, HTX Thuận Phát... liên kết với Công ty TNHH TMDV Trường Thịnh Phát và Công ty TNHH Minh Hàng và các doanh nghiệp ngoài

tinh như; Trường Thịnh, Thủy Lộc, Thanh Trung, Sen Việt... đều được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc; Ngoài ra, một số vùng trồng có ký kết hợp đồng thu mua nhưng không sử dụng mã số như HTX cây ăn trái Long Bình, Phước An, Tân Tín, Hà Bắc, Tổ hợp tác sầu riêng Lộc Khánh, Thiên Nam, Phương Nghĩa... được các doanh nghiệp đến thu mua, sơ chế dùng để lột múi, cấp đông để kinh doanh.

Trong thời gian tới đây, nhằm tăng tăng số lượng mã số vùng trồng ra nước ngoài thì khâu quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm sầu riêng xuất khẩu sẽ được cải thiện tốt hơn, minh bạch giữa vùng trồng có mã số và không có mã số thông qua nhật ký điện tử đối vùng xuất khẩu, các công cụ quản lý nhà nước. Từ những yêu cầu của thực tiễn, nhằm phát triển ổn định bền vững các loại cây trồng nói chung và sầu riêng nói riêng, Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các ngành, các địa phương đang tập trung thực hiện theo Kế hoạch số 348/KH-UBND ngày 22/11/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về tổ chức triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt đề án “Phát triển hệ thống sơ chế, bảo quản sau thu hoạch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. Theo đó các địa phương tổ chức lại sản xuất, hình thành các vùng sản xuất cây ăn quả hàng hóa chủ lực tập trung, phát huy lợi thế điều kiện tự nhiên gắn phát triển vùng trồng cây ăn quả với các cơ sở bảo quản, chế biến và thị trường tiêu thụ được thực hiện trong phương án quy hoạch của huyện, tỉnh.

Bên cạnh đó, các cấp các ngành đang tập trung quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện theo các công văn do Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành: Công văn số 403/SNN-VP ngày 03/03/2023 về chỉ đạo phát triển sầu riêng; Công văn số 1864/SNN-TTBVTV ngày 28/6/2024 về cảnh báo, tăng cường kiểm soát đối với các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số, trong việc tuân thủ yêu cầu KDTV, an toàn thực phẩm phục vụ xuất khẩu.

Để cùng đồng hành với cơ quan quản lý nhà nước, các nhà vườn cần duy trì nâng cao chất lượng vườn trồng với diện tích hiện có, tuân thủ tuyệt đối về vệ sinh an toàn thực phẩm, quy định nước nhập khẩu, từng thị trường và nước sở tại. Phát huy vai trò người đứng đầu đại diện mã số và của cả tập thể vùng trồng với doanh nghiệp thu mua, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu. Áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất, thích ứng biến đổi khí hậu, đặc biệt là các quy trình thực hành nông nghiệp tốt (GAP), hữu cơ, giảm chi phí giá thành và bảo vệ môi trường, đảm bảo năng suất, nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Thúc đẩy thực hiện rải vụ thu hoạch nhằm phát huy lợi thế mùa vụ cho tiêu thụ, xuất khẩu quả tươi và cung cấp nguyên liệu cấp đông cho nhà máy chế biến để thu hút, đa dạng thị trường xuất khẩu góp phần cải thiện, thúc đẩy phát triển kinh tế chung của địa phương.

8. Cử tri Điều K Ranch, thôn Bù Nga, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập phản ánh: “*Đề nghị cơ quan chức năng kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giao thêm đất lâm phần về cho địa phương quản lý để có điều kiện xây dựng các*

công trình công cộng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân trên địa bàn huyện”.

Trả lời:

Theo hồ sơ Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, kèm theo Báo cáo số 267/BC-UBND ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh Bình Phước, trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước có diện tích 1.200 ha được tích hợp vào danh mục chuyên mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trong giai đoạn 2021 – 2025 để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội, nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi và ổn định cuộc sống của người dân tại xã Phú Văn, xã Phú Nghĩa, xã Đắc O, huyện Bù Gia Mập.

Để có cơ sở thực hiện giao đất về địa phương quản lý và triển khai xây dựng các công trình phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân trên địa bàn huyện thì UBND huyện Bù Gia Mập thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 19, Điều 20 Luật Lâm nghiệp năm 2017 và khoản 1 Điều 248 của Luật Đất đai năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lâm nghiệp số 17/2017/QH14.

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của Sở Nông nghiệp và PTNT./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- GD, PGD Sở;
- Lưu: VT, TH(Hg).

GIÁM ĐỐC

Phạm Thụy Luân